

BẮC NINH:

Hơn 4 tỷ đồng cho các công trình, phần việc

Sáng 7/6, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Tỉnh Đoàn đã vận động được hơn 4 tỷ đồng xây dựng các công trình, phần việc trong chiến dịch.

Anh Trần Văn Đăng, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho biết, năm nay, tại lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, gần 500 ĐVTN tỉnh Bắc Ninh tham gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao năng lực chuyển đổi số, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, gia đình chính sách, người có công và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Năm nay, bên cạnh các nội dung truyền thống, để phù hợp với nhiệm vụ chính trị của tỉnh Bắc Ninh, chiến dịch có thêm 2 đội hình mới, đó là đội hình chuyển đổi số và đội hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Chiến dịch triển khai thêm các công trình mới là thấp sáng địa chỉ đỏ tại các nghĩa trang liệt sĩ; sơn, sửa nhà cho Mẹ Việt Nam anh



Lãnh đạo HNDN và Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

ANH: NGUYỄN THẮNG

hùng, gia đình chính sách, xây dựng các khu thể thao cho thanh niên.

Anh Đăng cho biết thêm, đến thời điểm này, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã vận động được hơn 4 tỷ đồng nguồn lực xã hội để thực hiện các công trình, phần việc trong hoạt động tình nguyện hè. Để chiến dịch đạt được kết quả tốt đẹp nhất, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung triển khai bằng tinh thần quyết tâm cao, trách nhiệm sáng tạo, sẵn sàng cống hiến của mỗi ĐVTN, tạo dấu ấn tích

cực trong xã hội. Các hoạt động tình nguyện được chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và phương thức tổ chức, chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thực hiện tốt chủ trương 3 liên kết.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số trong việc chỉ đạo, điều phối các hoạt động, đảm bảo tính thông suốt trong quá trình điều hành, quản lý tình nguyện viên cũng như quản lý các công trình sau khi bàn giao cho địa phương

đưa vào hoạt động. Đối với ĐVTN trong tỉnh Bắc Ninh xác định tham gia chiến dịch với tinh thần hăng say, sẵn sàng, chủ động; mang tâm thế ăn cùng dân, ở cùng dân, làm vì dân, sáng tạo để xây dựng các giá trị tốt đẹp trong đời sống.

“Đoàn viên, thanh niên xây dựng hình ảnh tình nguyện cháy rục ngọn lửa nhiệt huyết. Để rồi khi đi, dân nhớ, dân thương, dân mong muốn lại một lần được cùng làm, cùng ăn, cùng ở. Bản thân mỗi tình nguyện viên đang đầy cảm xúc khi trở về với cuộc sống hằng ngày, sống có trách nhiệm hơn, xây hoài bão lớn lao hơn và sẵn sàng đương đầu với các khó khăn, thử thách mới”, anh Đăng nhấn mạnh.

Sau lễ ra quân, ĐVTN tỉnh Bắc Ninh tham gia nhiều hoạt động hưởng ứng như khánh thành “Mô hình Camera cổng trường ATGT”; xây dựng và khánh thành công trình thấp sáng địa chỉ đỏ; khởi công mái ấm thanh niên. Ban tổ chức đã trao 15 suất quà tặng gia đình chính sách, người có công và 25 suất quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

NGUYỄN THẮNG